



NỮ SINH LÊN MẠNG RAO BÁN CON

Đạo qua website hay các diễn đàn dành cho bà mẹ, trẻ em có nhiều thông tin rao bán hoặc cho con nhưng đằng sau đó là rất nhiều hệ lụy buồn.

NHỮNG LỜI RAO BUỒN

“Em cũng đang cần tìm người có nhu cầu xin con nuôi, em mới mang thai 2 tuần thôi, em không muốn phá bỏ. Em hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vì hoàn cảnh em không thể sinh con... Điều này nghe thật tệ, nhưng em nghĩ mình sẽ không thể vượt qua cảm giác tội lỗi nếu bỏ đứa bé khi nó chưa thành hình hài thế này” và “Em 19 tuổi, trót lỡ dại mang thai mới được 4 tuần, giờ không có khả năng đẻ 1 mình và nuôi nhưng cũng không nỡ bỏ đi, giờ nếu có ai muốn nhận con nuôi thì em sẽ giữ đến lúc đẻ xong rồi cho người đó nhận là con nuôi. Em ở Đắc Lắc,... Vậy ai có ý muốn nhận con nuôi thì liên lạc với em sớm vì nếu không có ai nhận em phải đi phá sớm, số điện thoại 0169 3232...”. Đây là hai trong số không ít những

●HỒ DUY

thông tin rao bán con được đăng tải trên diễn đàn webtretho và khi đọc nó, chắc ai cũng thấy tủi lòng.

Rất nhiều trong số những lời rao ấy của nữ sinh. Những “bà mẹ” ấy khi đưa thông tin rao cho con đều tỏ ra ân hận xót xa nhưng vì không muốn bị gia đình ruồng bỏ, lại là sinh viên nên khó khăn về tài chính và đặc biệt là không muốn “giải quyết” đứa con mình đang mang trong bụng. “Không một người mẹ nào đã mang thai con đến chừng này thời gian mà lại có ý nghĩ tàn nhẫn đến như vậy nhưng mọi người ai cũng có những hoàn cảnh riêng của nó. Tôi suy nghĩ nhiều mới đi đến quyết định như vậy. Khi phát hiện mình có mang, tôi bàng hoàng và chưa chuẩn bị tâm lý, cũng có ý định phá nhưng đứa bé đã 2 tháng rồi. Bé đã có một chút tượng hình và tôi không thể làm

chuyện tệ hại này được, nó sẽ ám ảnh tôi cả đời vì tôi đã “giết người”, nữ sinh rao cho con đang mang thai 2 tuần thổ lộ.

Những lời rao ấy của các bà mẹ trẻ đã gây sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Có nhiều ý kiến tỏ sự cảm thông, thương xót cho số phận của bà mẹ trẻ cũng như của đứa bé bất hạnh: “Không mẹ nào muốn bỏ con mình hết, các mẹ đừng nặng lời với chủ nhân topic nữa, mỗi người có một hoàn cảnh, một lí do và quyết định. Nhưng chắc bạn này khi quyết định đưa tin lên đây để cho con cũng đau khổ dần vật quá rồi, thôi thì hãy để bé được sống và lớn lên với những người thực sự muốn và có điều kiện hơn” hay “Dù mình không đồng tình với việc làm này nhưng như vậy còn hơn là bạn bỏ đứa bé ấy. Hi vọng đứa con bất hạnh của bạn sẽ tìm được một mái ấm thực sự!

Đa phần, các thành viên trên diễn đàn đều tỏ ra bức xúc, trách móc người mẹ đã “lầm lỗi” nay lại gây nên “tội lỗi”: “Sao lại có những suy nghĩ kỳ cục thế nhỉ. Trước đây tớ có đọc được 1 câu chuyện có thật của một người mẹ trẻ, tâm sự về việc đã nhẫn tâm vứt con ở cửa nhà một người không quen biết, 2 ngày sau quay lại tìm con, vì hối hận và day dứt quá. May mắn sao, người chủ nhà đó đã cuu mang đứa bé và đã có ý định gửi vào Trại trẻ mồ côi. Người mẹ đó đã thốt một câu rằng “thà một ngày chỉ kiếm được 1 củ khoai, sẵn sàng nhịn ăn để dành củ khoai đó nuôi sống con mình, chứ sẽ không bao giờ bỏ con mình thêm lần nào nữa....”.

Không trách móc, chì chiết, có nhiều ý kiến khuyên can và đưa ra giải pháp cho người mẹ trẻ: “Hi vọng bạn sẽ tỉnh táo để nhìn nhận cái gì mới thực sự đáng giá nhất trên đời này với bạn. Còn nếu bạn vẫn quyết định làm theo cái mà bạn dự định làm thì tùy bạn thôi, vì dù sao bạn cũng chính là người phải gánh

chịu mọi hậu quả sau này. Không ai có thể giúp bạn được cả. Con người ta không thể sống 2 lần để sửa chữa sai lầm. Do vậy, hãy suy nghĩ cho thật kĩ và nên sống sao cho thật có ý nghĩa cuộc sống của 1 đời người”.

THẬT GIẢ LẤN LỘN

Hầu như tất cả những lời rao cho con được đăng tải trên các diễn đàn, trang mạng đều là của nữ sinh bị phụ tình và thậm chí có không ít người phụ nữ đã có gia đình nhưng hạnh phúc không trọn. Trong vai những người hiếm muộn cần kiếm con nuôi, chúng tôi đã lần theo những số điện thoại, những

nickname người đăng tải trên mạng để hiểu rõ thực hư tình trạng cho con.

May mắn sao, tại một tiệm Internet tôi thường lui tới ở cạnh chợ Phùng Khoang (Từ Liêm, Hà Nội) cũng có một nữ sinh mang bầu cũng hay lên mạng tìm người “mở lòng giúp đỡ”. Vì ngồi cùng phòng nét nên không khó khăn gì để tôi có được nickname codon_timanh... của bà mẹ này. Sau lời làm quen, tôi được biết bà mẹ này tên T, sinh năm 1987, quê ở Thanh Hóa và sau khi chia tay người yêu mới biết mình có thai. Về quê gia

đình rũ bỏ nên T quay ra Hà Nội tìm người tình để giải quyết nhưng phòng trọ vẫn còn đó mà cha của đứa con trong bụng T đã lặn mất tăm. T về đau khổ, T kể tiếp: “Giờ cái thai đã hơn 6 tháng rồi, mấy ngày qua, em chỉ biết vào phòng chat với hi vọng có ai đó thương tình giúp đỡ mẹ con em ít tiền để thuê nhà trọ sống qua ngày cho tới lúc sinh”. Tôi liền hỏi: “Thế còn sau khi sinh nở thì sao?”. Đáp lại tôi là những lời tục tĩu: “, không giúp thì thôi, hỏi gì mà làm thế!....”. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bắt gặp “bà mẹ” bụng mang dạ chửa này nhưng theo quan sát của tôi, cách ăn mặc của T không “nghèo” như lời kể lể. Vẫn váy đầm, túi xách hàng hiệu, điện





thoại đất tiền và trong khi “kêu khổ”, T vẫn gọi nước giải khát uống như thường. Và T không cô đơn, khi lúc nào ở bên cạnh “bà bầu” này vẫn có vài thanh niên tóc đỏ, tóc vàng đưa đón.

Quá thất vọng tôi quay sang phương án hai là lấy số điện thoại 01265148... của một người mẹ trẻ rao bán con rồi bấm máy. Sau 3 hồi chuông đổ mà chẳng có ai nghe, tôi toan tìm số khác thì có người nhắc máy. Ở đầu dây bên kia là giọng nói trợ trợ của một cô gái miền Trung: “Dạ, Hiền nghe đây”. Sau màn chào hỏi làm quen và nói rõ lí do đang cần tìm con nuôi cho ông anh họ hiếm muộn ở Nghệ An thì cô gái kia tỏ vẻ tiếc nuối: “Cảm ơn anh đã quan tâm mẹ con em, nhưng đã có người ở trong này tìm đến trước và em đã đồng ý rồi”. Tôi tiếp tục gọi tới số điện thoại mình đã “sưu tập được” nhưng lần này là giọng nói khàn khàn của một người đàn ông. Sinh nghi nhưng tôi vẫn tỏ vẻ lịch sự đề cập đến vấn đề chính là mong có con nuôi và nhờ chủ nhân số máy giúp đỡ. Tuy nhiên, người đàn ông ấy tỏ vẻ không mặn mà chỉ đáp “nhảm số” rồi cúp máy.

Không nản chí, tôi tiếp tục gọi tới số máy 0903998... thì được người nghe chào mời đơn đả. “Sao, tìm con nuôi à! Có ngay, con trai bụ bẫm hẳn hoi. Được thì gặp và thương lượng giá cả!”. Cho con cũng cần “thương lượng giá cả ư?” tôi quá bất ngờ nhưng vẫn bình tâm để gắng hỏi thêm thì biết đó là cảnh ngộ của một cô sinh viên năm 3, quê ở Phú Thọ với cái thai “không được chào đón” nên đành phải cho con. “Dù gì cũng là đứa con mình mang nặng đẻ đau nên cháu nó cần 20 triệu và được hỗ trợ nơi ăn ở, bồi dưỡng cho đến lúc cháu sinh”, người phụ nữ quả quyết. Tôi tỏ vẻ mừng rỡ và hẹn thời gian, địa điểm gặp để xem mặt bà bầu cùng số tiền đặt cọc sau khi đã thỏa thuận. Đúng ngày hẹn, tôi tìm đến địa chỉ người phụ nữ cho biết là quán cà phê K, trên đường Xuân Thủy (Cầu

Giấy – Hà Nội) để gặp “ân nhân” của mình nhưng chờ từ sáng đến 11 giờ trưa vẫn không hề thấy bà bầu nào đi tới. Nhắc điện gọi tới số 0903988... thì thuê bao không liên lạc được. Nhiều ngày sau, tôi bấm máy gọi cũng trong tình trạng tương tự.

HỆ LUY BUỒN

Qua một người quen tôi được biết hoàn cảnh gia đình chị Hồ Thị L (thành phố Vinh, Nghệ An). Vì hiếm muộn nên vợ chồng chị L mong kiếm được đứa con nuôi cho vui cửa, vui nhà. Khi biết tin có một số bạn trẻ đăng thông tin cho con, vợ chồng chị nhiều ngày liền lên mạng tìm kiếm, mong được thỏa niềm mong mỏi. Dò theo số điện thoại mà những bà mẹ sinh viên đăng trên mạng, vợ chồng chị L đã gọi không biết bao nhiêu số nhưng mỗi khi nhắc máy, họ lại càng thêm thất vọng, chán chường khi chạy theo các “bà mẹ ảo”. Hi vọng tìm kiếm đứa con từ những bà mẹ sinh viên “thật thà” ấy của gia đình chị L đã không còn.

Tiến sĩ Tâm lí học Phạm Mạnh Hà (Khoa Tâm lí, Trường ĐH KHXH & NV) nhận định: “Hiện tượng nữ sinh viên có bầu lên mạng rao cho, bán con thực sự có nhiều hay không, có thực sự tạo thành một trào lưu, xu hướng hay không thì chưa ai biết được nhưng nếu đó là sự thật thì đó là một thực trạng đáng báo động về sự xuống cấp về đạo đức, sự xuống cấp về những giá trị truyền thống trong một bộ phận giới trẻ. Còn nếu thông tin nữ sinh rao bán mà không đúng sự thật và đứng đằng sau đó là một đường dây lừa đảo những gia đình hiếm muộn thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội, làm cho con người mất niềm tin và sống vô cảm, bị kịch hơn trong cuộc sống”.